



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 14 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เลาะรั้วเกษตร: โผ..ก็คือโผ...	แนวหน้า
2. ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ร่วมมือ	ไทยรัฐ
3. สศก.ร่วมวงประชุมสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ชูนโยบายตลาดนำการผลิต..	ข่าวสด
4. สศก.ร่วมวงประชุมสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ชูนโยบายตลาดนำการผลิต..	มติชน
5. ท้นประเด็น: งบประมาณประเทศ ลงมาถึงประชาชนหรือไม่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. หมอธีตั้งหน่วยพิเศษตรวจคดีทุจริตปีกศธ. เตรียมลงนาม...	ไทยโพสต์
7. ก.เกษตรฯ เดินหน้านโยบายตลาดนำการผลิต อัดงบประมาณปี 62...	ไทยโพสต์
8. เกษตรฯเดินหน้านโยบาย'S-Curve'ยกระดับโรงคัดบรรจุผัก-ผลไม้สด	แนวหน้า
9. หมอธีจ่อชงนายกฯ ตั้งกก.วินัยร้ายแรง สอบขรก.ระดับสูงเอี่ยวโกงอควาเรียม	แนวหน้า
10. มกอช.โชว์ซบเคลื่อนมาตรฐานสู่แปลงใหญ่รอบปี ดันคุณภาพสินค้า..	สยามรัฐ
11. สกูปพิเศษ: เกษตรฯ พร้อมเสิร์ฟเมนูอาชีพไทยนิยม...	สยามรัฐ
12. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : เลาะรั้วเกษตร: โผ..ก็คือโผ...

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 13656 หน้า : 8 (ล่างขวา)



โผ..ก็คือโผ...

ปีนี้การแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรฯ มีคนล้น คนรอ ด้วยใจจดจ่อ เพราะมีตำแหน่ง อธิบดีว่าง 4 ตำแหน่ง จากการเกษียณอายุราชการ 3 ตำแหน่ง และจากการถูกไปเป็นปลัดกระทรวงฯ อีก 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 2 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อีกหลาย ตำแหน่ง แต่โผแต่งตั้งโยกย้ายยังไม่เข้า ครม. จนเข้าเดือนกันยายนี้แล้ว

ชนม์ข้าวลือ (อีกแล้ว) ว่าวังเต็นท์กันรีปล่า... ฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ **ภุชญา บุญราช** ออกมายืนยันว่างานนี้ไม่รีบ พิจารณาตามความเหมาะสม ไม่มีวี่แวงเห็นอะไรทั้งนั้น.....แต่ถึงกระนั้นก็มีโผออกมาให้เห็นแว็บ ๆ ก่อนจะพลิกโผบ้างไรบ้าง เมื่อราชช้ออธิบดีใหม่ผ่าน ครม. เมื่อ 11 กันยายนที่ผ่านมา

เริ่มที่กรมซึ่งอธิบดีเกษียณอายุราชการก่อน... กรมส่งเสริมการเกษตร..กรมใหญ่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน...ข่าวว่าเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร **วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข** จะมานั่งอธิบดีด้วยเหตุที่เกษียณอายุราชการเป็นปลัดอำเภอมาก่อน และมีประสบการณ์อยู่หลายหน่วยงาน เคยเป็นทั้งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการ สป.กษ. หัวหน้าสำนักรัฐมนตรี สป.กษ. รอง

ผู้อำนวยการ มกอช. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีอายุราชการเหลืออีก 6 ปี คงก้าวถึงปลัดกระทรวงฯ

แต่โผพลิกแบบไม่คาดฝัน **เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร **วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข**** ถูกโยกไปเป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีเรื่องที่ดินรอให้สะสางอีกเยอะทำไม่ตรงงาน

กรมวิชาการเกษตร...ตามโผว่าเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. **เสริมสุข สลักเพ็ชร์** จะคัมแบ็กกรมนี้โผไม่พลิก...ได้กลับมาเป็นอธิบดีหญิงของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะที่เป็นลูกหม่อมมาก่อนก็น่าจะรู้งานและวัฒนธรรมของกรมวิชาการเกษตรเป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับกรงขี้หนะเขียนสารเคมีรวมทั้งงานเผือกร้อน ที่อธิบดีท่านเก่าฝากไว้คือการจัดทำมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดการนำเข้าและการควบคุมวิธีการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน...แต่กว่าจะมารับตำแหน่งคงเลยเวลาไปเป็นเดือนแล้ว....

ส่วนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ตำแหน่งเลขาธิการจะว่างลง ตามโผว่ารองปลัดกระทรวงฯ **ดุจเดือน สคนวิน** จะหวนคืน แต่กลายเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ **จوزهติ พงศ์มณีรัตน์** ซึ่งเคยเป็นรองอธิบดีกรมประมงมาก่อนมาแทน ทำให้ มกอช. ยังมีเลขาธิการหญิงใสได้ค่อนข้างเหนียวแน่น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเสนาธิการของกระทรวงเกษตรฯ ตามโผ

เดิมจะได้ **กมลสัน จัญญพงษ์** รองเลขาธิการฯ ขึ้นมาแทน โผกลับพลิกเป็นรองปลัดกระทรวงฯ **จริยา สุทธิไชยา** อธิบดีเลขาธิการ สศก. ถ้ากลับมาเป็นเลขาธิการอีกครั้ง

ส่วนกรมที่มีข่าวว่าอธิบดีจะถูกดึง เพราะทำงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน เรื่องฝ่ายชะลอน้ำ 1,000 แห่งไม่ได้ตามเป้าหมาย คือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ว่ากันว่าจะให้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน **สุรเดช เดียวตระกูล** ไปนั่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และให้อธิบดีกรมฝนหลวง **สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล** มา นั่งแทน กลับกลายเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ **เบญจพร ชاکรานนท์** กลับมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหญิงคนแรก

หน่วยงานที่ยังคงรอผู้แทนที่อยู่ที่ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว

กรมหม่อนไหม...ตามโผว่าจะเป็น **วสันต์ นุ้ยภิรมย์** รองอธิบดีฯ ขึ้นมาแทน กรมการข้าว ซึ่งตำแหน่งอธิบดีจะว่างลงเนื่องจาก อธิบดี **อนันต์ สุวรรณรัตน์** ขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงฯ โผที่ว่า...รองอธิบดี **ภุชญาพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล** จะขึ้นมานั่งแทน...ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรที่โผพลิกไปแล้ว...ก็มีข่าวว่าน่าจะเป็นรองอธิบดี **สำราญ สารบรรณ** ที่รับงานหนักๆ ที่กระทรวงมอบหมายไว้หลายงาน คงจะช่วยผลักดันให้ถึงเป้าหมายได้

ต้องขอแสดงความยินดีกับอธิบดีใหม่ที่กำลังกล่าวมาแล้ว และกำลังจะตามมาไว้อีกหนึ่ง แต่อยากบอกบ้างบางครั้ง โศก ก็มาพร้อมกับการก๊อที่ขยาล้าบากแสนสาหัส....

เว้าขยาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ร่วมมือ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ฉบับที่ : 22151 หน้า : 10 (ล่าง)

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

ร่วมมือ : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** จึงใช้เครือข่ายเศรษฐกิจอาสา (ศกอ.) ร่วมทำงานกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิตของรัฐบาล.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อ : สศก.ร่วมวงประชุมสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ชูนโยบายตลาดนำการผลิต ยกระดับความ...

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 10152 หน้า : 7 (ล่างขวา)

สศก. ร่วมวงประชุมสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ชูนโยบายตลาดนำการผลิต ยกระดับความมั่นคงอาหารไทย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ซึ่ง สศก. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการในช่วง “สัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค (Food Security Week)” เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ซึ่งประกอบด้วยการประชุมด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร 2) การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร 3) การประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อ Policy Dialogue on Women in Agriculture and Fisheries เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและประมง และ 4) การประชุม Enhancing Market Entry for MSMEs including Micro, Small and Medium Holders เพื่อหารือถึง

แนวทางในการเพิ่มช่องทางเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเพิ่มบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและอาหาร โดยมีข้อเสนอแนะทางสำคัญๆ เช่น การกำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทนำในสังคมและชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีด้านองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้สตรีมีความเป็นผู้นำและบทบาทในการตัดสินใจ ในส่วนของการประชุมด้านหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร นับเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารของภูมิภาค ซึ่ง สศก. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการด้านความมั่นคงอาหารของไทย โดยยกตัวอย่างนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้ ได้นำเสนอถึงการดำเนินการของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย โดยยกตัวอย่าง โครงการ “ปลูก ชาย ใช้” สินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โรงพยาบาล ร่วมด้วยผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินโครงการร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การดำเนินงานในเรื่อง ป่าชุมชนของจังหวัดสกลนคร โครงการเลี้ยงปลาในบ่อบำบัด โดยการใช้ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อลดมลพิษของการเลี้ยงปลาในกระชัง และเทคนิคการปลูกข้าวใช้น้ำน้อย ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนและเพิ่มผลผลิต



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อ : สศก. ร่วมวงประชุมสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ชูนโยบายตลาดนำการผลิต ยกระดับความ...

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 14796 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

สศก. ร่วมวงประชุมสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ชูนโยบายตลาดนำการผลิต ยกระดับความมั่นคงอาหารไทย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ซึ่ง สศก. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการในช่วง “สัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค (Food Security Week)” เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ซึ่งประกอบด้วยการประชุมด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร 2) การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร 3) การประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อ Policy Dialogue on Women in Agriculture and Fisheries เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและประมง และ 4) การประชุม Enhancing Market Entry for MSMEs including Micro, Small and Medium Holders เพื่อหารือถึงแนวทางในการเพิ่มช่องทางเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเพิ่มบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและอาหาร โดยมีข้อเสนอแนะทางสำคัญ เช่น การกำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทนำในสังคมและชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีด้านองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้สตรีมีความ

เป็นผู้นำและมีบทบาทในการตัดสินใจในส่วนของประชุมด้านหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร นับเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารของภูมิภาค ซึ่ง สศก. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการด้านความมั่นคงอาหารของไทย โดยยกตัวอย่างนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้ ได้นำเสนอถึงการดำเนินการของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย โดยยกตัวอย่าง โครงการ “ปลูกขาย ใช้” สินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โรงพยาบาล ร่วมด้วยผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินโครงการร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การดำเนินงานในเรื่องป่าชุมชนของจังหวัดสกลนคร โครงการเลี้ยงปลาในบ่อบำบัด โดยการใช้ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อลดมลพิษของการเลี้ยงปลาในกระชัง และเทคนิคการปลูกข้าวใช้น้ำน้อย ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนและเพิ่มผลผลิต



ทันประเด็น

โดย : กะบังลม

งบประมาณประเทศ ลงมาถึงประชาชนหรือไม่

เมื่อเร็วๆ นี้มีเรื่องการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เป็นกฎหมาย ไม่มีเสียงคัดค้าน

ให้ราษฎรใจนายฯ ตู๋ สนช.เห็นชอบในการแปรญัตติลงงบประมาณลงตามเสนอ

แต่กระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้ออกงบประมาณกันจ้ะ เช่น กระทรวงกลาโหมรับวงเงิน

งบประมาณ 117,583,067,200 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ

25,476,695,800 บาท กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 43,927,994,000 บาท กระทรวง

ศึกษาธิการ งบประมาณ 297,355,867,200 บาทนั้น เวลาในการพิจารณาเงินเพื่อมาใช้ใน

พัฒนาในการบริหารประเทศจำนวน สามล้านล้านบาทนั้นใช้เวลายาวนาน ไม่มีสมาชิก สนช.

อภิปรายสอบถามแม้แต่คนเดียว เรียกว่าบารมีนายฯ ตู๋ยังเต็มเปี่ยมสมกับวางแผนปฏิบัติ

วางแผนยึดอำนาจ วางแผนครองอำนาจมาอย่างดีจริงๆ

“กะบังลม” หวังว่างบประมาณสามล้านล้านบาทที่จะมาใช้ในปีหน้า คงจะได้ประโยชน์

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชาวบ้านชาวช่องได้ยิ้มออกกันบ้าง ขอให้ เป็น งบประมาณที่

ทำให้การกระจายรายได้ให้ทั่วถึงไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเรื่องซื้ออาวุธซื้อเรือดำ

น้ำให้กองทัพ รวมทั้งขอย่าเอาไปกระจุกตัวอยู่ที่บกลางที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้คน

เดียวเหมือนงบประมาณปี 2561 ที่ให้บกลางนายกรัฐมนตรียุ่ใช้คนเดียวถึงเกือบสี่แสน

ล้านบาท

ในการตั้งบกลางสูงแบบนี้ มันสื่อถึงจะเอาเงินไปใช้แบบไม่มีแผนในการบริหาร

จัดการ เพราะส่วนให้ก็เป็นเรื่องของการใช้ฉุกเฉิน อีกทั้งงบประมาณพวกที่อ้างว่าเอามา

กระตุ้นเศรษฐกิจแบบประชานิยม ที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นไทยนิยมไทยยั่งยืน ที่เอามาแจก

หมู่บ้านแจกชุมชนกันหมู่บ้านละสองแสนบาทรวมเกือบแสนหมู่บ้านพาดเข้าไปเกือบ

สองหมื่นล้านบาท ปีนี้ควรเลิกได้แล้วเพราะปีที่แล้วเกือบทุกโครงการ มันฟ้องออกมาว่า

ไม่มีแผนการใช้แผนการจ่ายเพราะเอาใจไปให้คนของตนเป็นกำหนด

ชาวบ้านได้รับโครงการตามความต้องการชาวบ้านจริงๆ ส่วนใหญ่ก็ออกไปในทาง

ละเลงงบประมาณทั้งเสียทั้งนั้น ขอให้ปี 2562 เป็นการวางแผนใช้งบประมาณไปปูพื้นฐาน

แก้ปัญหาให้คนส่วนใหญ่ประเทศ เขียร้อย่างยิ่งคือเอาไปบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วมน้ำ

แล้งเอาให้มันเบ็ดเสร็จอย่าปล่อยให้พอน้ำฝนก้นน้ำท่วม พอน้ำฝนก้นน้ำท่วมแล้วต้อง

ตัวเองงบประมาณไปแก้ปัญหาอีกไม่จบไม่สิ้นเสียที

วันนี้มาดูชีวิตจริงชาวบ้านชาวช่องคนเดินถนนกัน รอคอยหวังที่นายฯ ตู๋

มาบริหารประเทศสามปีกว่าจนหนีไม่พ้นจะต้องจัดการเลือกตั้งในต้นปีหน้านี้ ตอนนี

ประชาชนก็ยังหน้าเหี่ยวหน้าแห้ง ทำมาค้าขายกันฝืดเคืองไม่มีความหวังเลย ว่า

อะไรมันจะมาถึงมือประชาชนให้เศรษฐกิจมันขยับขึ้นได้เลย ทุกวันนี้ประเทศไทย

ที่คนรากหญ้า คนค้าคนขาย แบบหาเช้ากินค่ำจะได้อันสิ่งจจากสิ่งจที่รัฐบาลนายฯ ตู๋

บริหารประเทศมานั้น น่าจะเห็นได้เรื่องเดียวคือการค้าการขายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวกับ

การท่องเที่ยว เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวปีที่แล้วเข้ามามากถึงกว่าสามสิบล้านคน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาขนาดนี้เกินครึ่งของจำนวนคนไทย เจ้าของแผ่นดินที่มีอยู่

ทกลิปสองล้านคน

“กะบังลม” เห็นด้วยที่ว่าได้อานิสงส์เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวขนาดนี้ที่เข้ามา ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แต่เป็นปริมาณล้วนๆ ใช้จ่ายกันแบบชาวบ้านชาวช่อง โดยมาที่เห็นกันเยอะก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบมากันเป็นกลุ่มใหญ่ที่นอนโรงแรม ราคาถูกไม่มีอาหารเช้า เทียวก็ขึ้นรถตุ๊กขึ้นรถไฟฟ้าเที่ยวกันกินอาหารกันร้านข้างถนน ก่อนจะเข้าอนกัซื้ออาหารประเภทหะหมี่สำเร็จรูปไปตุนเป็นอาหารเช้า นักท่องเที่ยว พวกนี้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเข้าคิวกันยาวเหยียด จึงอยากเห็นอยากฟังว่านายกฯ ที่รัฐบาลมีแผนอะไรในเรื่องที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องที่จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ แบบนี้ให้ประชาชนชาวรากหญ้าได้ประโยชน์ไม่ใช่อานิสงส์ไปให้นายทุนร้านสะดวกซื้อไปหมด

อยากฝากอีกเรื่องที่น่าจะได้ประโยชน์จูงใจนักท่องเที่ยวให้ประทับใจเมืองไทยก็น่าจะจัดระเบียบเมืองให้จบไป ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครควรจัดระเบียบเมืองคือพวกหาบเร่แผงลอย ที่สร้างปัญหาทั้งการจราจรและการเดินเท้ารวมทั้งการรักษาความสะอาดของเมืองหลวง เขียนเรื่องนี้ไปหลายหนแต่ละแวกสุขุมวิทและหลายๆ จุดก็ยังทะเลาะขายกันทั้งอาหารเททิ้งลงถนน รวมทั้งขายยาปลุกเซ็กซ์ อุปกรณ์ทางเซ็กซ์กันโจ่งครึมริมถนน สุขุมวิท ตลอดแยกนานาจนถึงอโศก แบบนี้ ผอ.เขต กทม. โดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตคลองเตย เขตวัฒนา ยังอยู่สุขสบายดีเทรอ.

หมอธี'ตั้งหน่วยพิเศษ'ตรวจคดีทุจริตบักศธ.

เตรียมลงนามผู้คณณะกรรมการสอบวินัยกรณี'อควาเรียม'หลังก.เกษตรฯส่งข้อมูลแล้ว

ศึกษาธิการ ● “หมอธี” ตั้งหน่วยงานคดีพิเศษใน ศธ. ภายใต้สังกัดสำนักนิติการ สป. ทำหน้าที่ตรวจสอบคดีทุจริตของผู้บริหารระดับสูง ที่มีผลกระทบในวงกว้าง และเตรียมลงนามหนังสือตั้ง กก.สอบวินัย กรณีอควาเรียมเสนอนายกฯ หลังกระทรวงเกษตรฯ ตอบกลับมามีข้าราชการสังกัดกรมประมง 2 ราย มีมูลความผิดจริง

สืบเนื่องจากปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีผู้บริหารระดับ 11 ของ ศธ.เข้าไปพัวพันและโดนสอบวินัยร้ายแรง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนยังได้ตั้งหน่วยงานคดีพิเศษใน ศธ. ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สังกัดสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) โดยหน่วยงานนี้จะป็นหน่วยงานพิเศษที่ใช้ตรวจสอบคดี

ทุจริตของผู้บริหารระดับสูง ที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม วิทยาลัยประมง ดินสุสานนท์ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ ซีซีทีวี เป็นต้น เนื่องจาก ศธ.มี 5 องค์กรหลัก ถือเป็นหน่วยงานใหญ่ และจะเพิ่มนิติกร 8 คน ซึ่งในเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ศธ.พิจารณา

เพื่อตั้งหน่วยงานนี้ทันที

สำหรับความคืบหน้า การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้เกี่ยวข้องทุจริตโครงการอควาเรียม รมว.ศธ.กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มีนายกรุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.เป็นประธาน ได้สรุปผลการตรวจสอบทั้งสองระยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีข้อมูลชัดเจนเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชนและทำให้ราชการเสียหาย ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทำหน้าที่ไปยังกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาชี้มูลความผิดในเรื่องนี้ โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ชี้มูล

ความผิดมาแล้ว ซึ่ง กษ.ตอบกลับมามีข้าราชการสังกัดกรมประมงจำนวน 2 รายที่มีมูลความผิดจริง ซึ่งเหลืออีก 2-3 หน่วยงานที่กำลังตอบกลับมา แต่ตนจะไม่รอแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ ตนจะเซ็นลงนามในหนังสือเพื่อเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่าต่อว่า ทั้งนี้ในของส่วนประเด็นใหม่ที่พบเพิ่มเติม เช่น การจ่ายเงินล่วงหน้าในบางจุดโดยไม่มีการทำข้อตกลงความร่วมมือรองรับ และการเซ็นอนุมัติการดำเนินแก้ไขวงงานในโครงการฯ โดยรองเลขาฯ กอศ. แทน เลขาฯ กอศ.นั้น ซึ่งจุดนี้

มีข้อท้วงติงว่า การเซ็นอนุมัติ การแก้ไขสัญญาเป็นอำนาจ เฉพาะหรืออำนาจมอบหมาย แทนได้ สามารถสรุปเพิ่มเติม ไปภายหลังได้ ทั้งนี้ประธาน คณะกรรมการสอบสวนวินัย ร้ายแรง ก็คงแล้วแต่นายกฯ จะพิจารณา แต่วิธีปฏิบัติส่วนใหญ่ นายกฯ จะมอบหมายให้ ศธ.เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ได้เอง ส่วนรายชื่อกรรมการ นั้น ตนก็ต้องสรรหาคนที่ เหมาะสมจากหลายภาคส่วนที่ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ดังนั้นตนถือว่าเรื่องนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีมาย ล้มอย่างที่หลายฝ่ายกล่าวหา

“สำหรับผู้ที่โดนตั้งคณะ กรรมการสอบสวนวินัยร้าย แรงนั้น ผมยังไม่ขอเปิดเผย

รายชื่อ เพราะเดี๋ยวไม่นานก็ คงจะทราบพร้อมกัน แต่เป็นผู้ บริหารระดับสูงของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งที่ยังดำรงตำแหน่ง อยู่ในปัจจุบัน และอดีตเลขาธิการ สอศ.ด้วย ส่วนผู้บริหารระดับ 11 ที่โดนสอบสวนวินัยร้าย แรงนั้นจะพิจารณาใช้แนวทางการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือไม่นั้น ผมคิดว่าผู้ที่ดำรง ตำแหน่งอยู่และมีอำนาจเข้าไป เกี่ยวข้องทรงอิทธิพลใน เรื่องนี้ ผมก็ต้องย้ายออกไป ก่อน ซึ่งทุกอย่างให้เป็นไปตาม กระบวนการ ผมไม่กลั่นแกล้ง ใคร และให้ความยุติธรรมกับ ทุกฝ่าย” รมว.ศธ.กล่าว.



ก.เกษตรฯ เดินหน้านโยบายตลาดนำการผลิต อัดงบปี 62 ยกกระดับผลผลิต-บริหารจัดการน้ำ

ปีงบประมาณ 2562 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเน้นสานต่อนโยบาย ตลาดนำการผลิต ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ สร้างความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุน เกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม เกษตรกร เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการประกอบ อาชีพเกษตรกรรม

ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณ ปี 2562 ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ รับการจัดสรรจำนวน 111,762 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 25,492 ล้านบาท 2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) จำนวน 25,021 ล้านบาท 3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จำนวน 53,366 ล้านบาท และ 4) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) จำนวน 7,882 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรฯ จะเน้นดำเนินการ 2 เรื่องหลัก คือแผนงานบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ วงเงินรวม 51,831 ล้านบาท แบ่งเป็นแผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 7,460 ล้านบาท เน้นการบริหารจัดการ สินค้าเกษตร (Product Base) และให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางพัฒนา (Farmer - Center) ส่วนการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน 44,171 ล้านบาท ใช้เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เป้าหมายเพื่อเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน 213,813 ไร่

ในส่วนแผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร วางเป้าหมายบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Product Base) 5 รายการคือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา + 4 plus (สับปะรด มะพร้าว ปศุสัตว์ ประมง) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อยกระดับราคาผลผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไป

เกษตรฯเดินหน้านโยบาย'S-Curve' ยกระดับโรงคัดบรรจุผัก-ผลไม้สด

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เป็นจุดสำคัญของการผลิตผักและผลไม้สดที่ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่รวบรวมผักและผลไม้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) เพื่อใช้เป็นกลไกควบคุมและพัฒนาคุณภาพผักและผลไม้ ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานตั้งแต่

ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ GAP และ GMP ส่งเสริมคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve (S-Curve) นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดบ้านโนนเขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุและโรงรวบรวมผักและผลไม้สดขนาดเล็กให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) โดย มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน จ.ขอนแก่น และผู้แทนบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ประกอบการห้างโลตัส กำหนดแผนพัฒนาโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดบ้านโนนเขวาเข้าสู่

มาตรฐาน GMP โดยมีกรอบเตรียมความพร้อม อบรมการจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุตามหลัก GMP และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ (GT-Test Kits) ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการรับวัตถุดิบเข้าสู่โรงคัดบรรจุ การจัดการและการกำกับดูแลโรงคัดบรรจุ นอกจากนี้ ได้มีการทวนสอบการควบคุมกระบวนการผลิตของโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดบ้านโนนเขวา โดยการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดเพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้าง โดยผลการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 94 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า โรงคัดบรรจุผักผลไม้สดบ้านโนนเขวา พร้อมทั้งจะพัฒนายกระดับตามมาตรฐานต่อไป

หมอธีจ่อชงนายกฯ ตั้งกก.วินัยร้ายแรง สอบชรก.ระดับสูง เอี่ยวโกงอควาเรียม

“หมอธี” เตรียมชงนายกฯ ตั้งสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการระดับสูงเอี่ยวทุจริต “อควาเรียม” บึงไอบีเดีย ตั้งดีเอสไอประจำกระทรวงศึกษาธิการ สางทุจริตภายใน

▶▶▶ ต่อ : อควาเรียม -หน้า 11

อควาเรียม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ อควาเรียมที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หลังจากที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ในฐานะประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้สรุปผลการสืบสวน ทั้งสองเฟสมาแล้ว โดยเฟสแรก เป็นประเด็นงบประมาณ 835 ล้านบาท ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น พบว่ามีการแก้ไขแบบวงงานถึง 6 ครั้ง ส่วนเฟสสอง ในส่วนของงบประมาณจำนวน 313 ล้านบาท ซึ่งถูกนำมาใช้ก่อสร้างในส่วนของภายนอกอาคาร เช่น ถมดิน ขุดสระ ทำที่พังก้อนบุลพัณฑ์ปลา ทั้งที่ภายในอาคารยังไม่แล้วเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ แม้จะสรุปสำนวนมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้เกี่ยวข้องได้ เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานอื่นร่วมด้วย ตนในฐานะ รัฐมนตรีว่าการฯ จึงลงนามถึง

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้ว ว่ามีมูล ดังนั้น ภายใน 1-2 วันนี้ ตนจะเซ็นหนังสือเสนอนายกฯ ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย โดยมีข้าราชการจากกรมประมง ที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ส่วนอีก 2-3 กระทรวง ที่ยังไม่ได้ออกมา ก็ไม่เป็นไร จะส่งให้นายกฯ ไปก่อน ถ้ามีนายกกฯ ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพิ่มภายหลังได้

“จากผลสรุปการตรวจสอบฯ มีข้าราชการระดับสูงที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ผิดวินัยร้ายแรง ดังนั้น ผมก็จะเสนอนายกฯ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ตามข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ส่วนที่พบข้อมูลใหม่ ที่ส่งไปในทางทุจริตเพิ่มเติม เช่น มีการรับเงินล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีการทำข้อตกลงความร่วมมือรองรับ และการเซ็นอนุมัติการดำเนินแก้ไขวงงานในโครงการ โดยรองเลขาธิการ กอศ. แทน เลขาธิการ กอศ. นั้น ผมจะไม่รอผลการตรวจสอบ จะขอส่งให้นายกฯ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ที่ถูกชี้มูลก่อน ส่วนหลังการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว หากใครที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ก็จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบทุจริตในระบบราชการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ย้ายออกจากตำแหน่ง ส่วนใครไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม ก็ให้อิสระทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ไม่มีการแก้งักใคร่” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

รมว.ศธ. กล่าวว่า ส่วนผู้ที่จะมา เป็นประธานสอบนั้น ขึ้นอยู่กับนายกฯ จะพิจารณา แต่โดยวิธีปฏิบัติ นายกฯ จะให้ ศธ. เสนอรายชื่อ ซึ่งเรากำลังพิจารณา ส่วนจะเป็นคนใน ศธ. หรือคนนอกนั้น ตนขอเสนอให้นายกฯ พิจารณาก่อน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เรื่องนี้ตนถือว่า จบแล้ว ไม่มีมวนล้ม

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวถึงความ

คืบหน้า การตรวจสอบกองทุนพัฒนาชีวิต ว่า ศธ. เติมน้ำขี้มูลผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับปลัด และรองปลัดศธ. แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นระดับล่างลงมา จึงเตรียมตั้งสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับล่างแล้ว ก็ถือว่าเรื่องนี้ จบแล้วเช่นกัน

รมว.ศธ. เปิดเผยต่อว่า ตนจะตั้งหน่วยดีเอสไอประจำกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ในสำนักนิติการ ของสำนักงานปลัดศธ. จะยกระดับในการตรวจสอบคดีพิเศษภายใน ศธ. เนื่องจาก ศธ. มี 5 องค์การหลัก และมีเรื่องเยอะ บางเรื่องอยู่ในแดนสนธยา เช่น เรื่องสำคัญๆ มักถูกรอกิวในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงตั้งหน่วยงานดีเอสไอประจำ ศธ. ขึ้นดูแลคดีพิเศษ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 8 อัตรา ดังนั้น ในอนาคต ศธ. จะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบทุจริตอย่างแท้จริง

มกอช.โชว์ชัยขับเคลื่อนมาตรฐานสู่แปลงใหญ่รอบปี ดันคุณภาพสินค้าเกษตรไทย-ลดความเสี่ยงด้านราคา

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 นางสาว เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ประกอบปัจจัยภายในประเทศที่มักจะมีอุปสรรคปัญหาผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำเป็นประจำทุกปี มกอช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรฐาน และการรับรองระบบงานในสินค้าเกษตร และอาหารไทยจึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2560-2564) พุ่งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของ

ตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดโลก “ในปี 2561 มกอช. ได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย จ.พิจิตร พัทลุง อุบลราชธานี ราชบุรี ศรีสะเกษ พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ลพบุรี ศรีสะเกษ และขอนแก่น เพื่อยกระดับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีโครงการเด่นๆ อาทิ โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ/โรงรวบรวม GMP โครงการพัฒนาโรงสีข้าว GMP โครงการพัฒนาเครือข่าย Q อาสา และโครงการพัฒนาเครือข่าย Q อาสา และในอนาคตหากเกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวมากขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ ที่สำคัญจะผลักดันให้ผักและผลไม้ไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยคู่ค้าเพิ่มขึ้น”

เมนู 2 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมนู 3 สร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน) มีค่าตอบแทนแรงงานท้องถิ่นวันละ 300 บาท เมนู 4 พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามข้อสั่งการใน กรม.สัจจ.ร. เมนูด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย เมนู 1 จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) เมนู 2 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เมนู 3 การแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร และเมนู 4 ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับตัวอย่าง โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน เมนู

“พัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย” มีเป้าหมาย 1.เกษตร ertaทำกิจกรรมการเกษตรอื่นทดแทนการทำสวนยาง จำนวน 150,000 ไร่ รายละไม่เกิน 10 ไร่ (กยท.) 2.อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ราย (กสท.) โดยเงื่อนไขกำหนดเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.มีเนื้อสวนยางที่ถือครองไม่เกิน 50 ไร่ เกษตรกรต้องโค่นยางเพื่อปรับเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น รายละไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ (คิดเฉลี่ย 70 ต้น/ไร่) ต้นยางที่จะโค่นต้องมีอายุต่ำกว่า 25 ปี และต้องไม่เป็นสวนยาง ที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก แทนของ กยท.

ส่วนวิธีการสนับสนุน จะเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร ไร่ละ 10,000 บาท โดย แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด แบ่งเป็นจ่ายเงินงวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกรเมื่อเกษตรกรโค่นต้นยางและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรรายคนแล้วเสร็จและจ่ายเงินงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกรเมื่อเกษตรกรเข้ารับการอบรมการประกอบอาชีพใหม่กับกรมส่งเสริมการเกษตรตามแผนพัฒนาอาชีพและดำเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพแล้วเสร็จ ไร่ละ 40 อาท การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว ฟักทอง บวบ ตะไคร้ ผักเหลียง ผักกาดขาวโปกด ผักพื้นบ้าน ฯลฯ การปลูกไม้ดอกไม้

ประดับ เช่น ดาวเรือง เบญจมาศ บอนสี หน้าวัว กล้วยไม้ ไม้ตัดใบฯ เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้ง จิ้งหรีด ชันโรง ตู๋ง ฯลฯ ปลูกไม้ผลไม่ยืนต้น เช่น ทูเรียน มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง ฝรั่ง มังคุด ลองกอง ส้ม ฯลฯ

ด้านการประมงและปศุสัตว์ สิ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ คือ การได้รับเงินชดเชยจากการปรับ



เปลี่ยนอาชีพสวนยางพาราไปทำอาชีพอื่นไร่ละ 10,000 บาทได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมเพื่อจัดทำแผนการผลิต/การประกอบอาชีพใหม่ ในขณะที่ตัวอย่างเมนูพัฒนาชุมชน/กลุ่ม โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชนเมนูสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ (ใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน) เป้าหมาย สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำจำนวน 1,097 แห่ง โดยมีเงื่อนไขดำเนินการในพื้นที่ภายใต้เขตพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพ/นอกเขตป่าไม้ เป็นพื้นที่สาธารณะ และเกษตรกรในพื้นที่มีความพร้อม ส่วนวิธีการสนับสนุนก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว จำนวน 1,097 แห่ง สิ่งที่ชุมชนได้รับคือ ชะลอน้ำไหลของน้ำลดการชะล้างพังทลายของดิน มีแหล่งเก็บกักน้ำในลำห้วยสร้างความชุ่มชื้นในระบบนิเวศ มีแหล่งน้ำสำรองในการอุปโภคและเพื่อการเกษตรและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในระดับพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งหมดคือเมนูร้อนๆ ที่กระทรวงเกษตรฯ พร้อมเลี้ยวแล้วตามความต้องการของเกษตรกร และชุมชน ซึ่งเชื่อมั่นว่า หากทุกเมนูที่ได้เลี้ยวไปในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จะช่วยยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีความแข็งแรง ยิ่งยืน ยิ่งขึ้น



ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม...นายลักษณ์ วจนานวัชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกิจการฟาร์ม ระบบก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนภายในฟาร์ม และลานตากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ พร้อมร่วมฟังการบรรยายการจัดการฟาร์มโคนมแบบสมัยใหม่ ณ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้